



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
2 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, เส้นทางเศรษฐี, tnthailand, thebangkokinsight, workpointtoday, thailandplus, newtv) ช่อง 3, 5

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. ประชุมทางไกลร่วมกับอธิบดีกรมต่างๆ สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับการผ่อนปรนเฟส 5 โดยย้ำให้ทุกพร.สำรวจเวชภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอุปกรณ์ที่จำเป็น ส่วนสถานบริการ ผับบาร์ ให้สสจ.ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ตรวจตราและเข้มงวด หากสอบสวนโรคพบว่าเป็นต้นตอการเกิดโรคต้องปิดสถานที่นั้น และย้ำว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีความจำเป็นแต่พยายามที่จะไม่ให้ไปรบกวนวิถีชีวิตปกติของประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์เดลินิวส์, ช่อง3, 5

- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า ให้สำรวจความพร้อม ยา เวชภัณฑ์ เพื่อความมั่นใจว่าหากติดเชื้อจะมีอุปกรณ์พร้อม ขณะที่ สสจ.ต้องตรวจติดตามการผ่อนคลายเป็นระยะ 5 เพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และให้ยึดมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือทุกคนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" และ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" ในการเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยควบคุมป้องกันโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

- นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเปียร์ โรงเหล้า ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในหลายประเทศพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้งจากสถานที่เหล่านี้ จึงขอให้เจ้าของกิจการปฏิบัติตามมาตรการที่สธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง จัดจุดคัดกรองอายุ/อุณหภูมิ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสร่วมบ่อย ๆ เปิดให้บริการไม่เกิน 24.00 น. และพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง นั่ง/ยืนรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน ไม่ใช้ช้อน จาน แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น รวมถึงต้องลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus, newtv, nationtv) ทวีช่อง 5, 9

- พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ย้ำการลงทะเบียน "ไทยชนะ" หลังพบ 20% สัมผัสลงทะเบียน พร้อมออกคู่มือร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมในศาสนสถาน รวมถึงพระสงฆ์ต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือ หรือจุดวางสิ่งของทำบุญตักบาตร เตรียมโต๊ะจัดวางมีระยะห่าง จุดเตรียมจานชามถวายพระ กำหนดเส้นทางเข้าออกที่หมุนเวียนไม่แออัด ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมั่นใจตนเองว่าไม่มีไข้หรือไอ จาม และต้องลงทะเบียนไทยชนะเสมอ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า พระสงฆ์ที่ต้องสวดเจริญพระพุทธมนต์ต้องใช้เฟซซิลล์ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือเฟซซิลล์ เพื่อป้องกัน ลมหายใจ การไอจาม เมื่ออยู่ในพื้นที่จำกัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ถือเครื่องไทยทาน ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม ส่วนสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกัน อาทิ ที่กรวดน้ำ เจ้าหน้าที่ต้องมีการทำความสะอาดเสมอ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

- นพ.วีรวุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ก่อนเข้าพรรษา ขอให้พระภิกษุสามเณรเข้ารับการตรวจสุขภาพ และกักกันตัวเอง 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อไปแพร่ให้แก่พระรูปอื่น ผู้มาทำบุญที่วัด ควรทำความสะอาดภายในบริเวณวัดและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่สำคัญ เช่น อุโบสถ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อไปสถานที่สาธารณะ หากมีไข้ ไอ จาม น้ำมูก ให้ไปรพ.เพื่อรับการตรวจ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ฉันทอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด 19 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติศาสนกิจ ใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพิธี เว้นระยะห่างในวัดปฏิบัติที่ไม่ใกล้ชิดหรืออยู่ในที่แออัดเกินไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, สปริงนิวส์, kapook, one31, nationtv, tnthailand

- เพจเฟซบุ๊กกรมการแพทย์ เผยคลิปพยาบาลประจำหอผู้ป่วยโควิด-19 สถาบันประสาทวิทยา ร่วมอวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิดผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวในสถาบันประสาทวิทยา ด้วยการดัดเทียนแบบ New Normal โดยใช้มือโปก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- รพ.ลำปาง ได้รางวัลที่ 1 งานนวัตกรรม Green & Clean Hospital สู้ภัย COVID-19 นำขยะผลิตบล็อกล้างมือเพื่อสุขภาพ

#### มาตรการศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า,

## ประเด็นข่าว

มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcoot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ที่วิทูรย์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้นับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,173 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รักษาหายสะสม 3,059 ราย ยังรักษาอยู่ 56 ราย มีผู้เสียชีวิตคนที่ 58 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 2 รายเป็นชายไทย อายุ 47 และ 48 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาจากคูเวต วันที่ 29 มิ.ย. และเข้า State Quarantine การคัดกรองพบว่ามีอาการไอและไข้ ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งนี้ การประชุมทั้งในสธ.และศบค. ได้พูดถึงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในต่างประเทศ ซึ่งยืนยันว่าปัจจุบันสถานพยาบาลทั่วประเทศของไทยมีความพร้อมรับผู้ป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, thebangkokinsight, nationtv)

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า หลังจากนี้ ศบค.ชุดเล็กจะติดตามประเมินสถานการณ์รายวัน และจะประชุมทุก 7 วัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเกือบหมด เหลือเพียงไม่กี่อย่าง เช่น ขนไก่ กัดปลา ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่กระทบกับวิถีชีวิตและการทำมาหากิน แต่ในที่สุดคาดว่าจะต้องผ่อนคลาย ขอให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ได้เสนอให้เตรียมร่างการแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะร่วมกับสธ. และหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดตัวห้องแล็บคัดกรองโรคโควิด 19 บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน (คองคอร์ด G) ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง โดยวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่อนคลายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งทั่วประเทศเปิดอีกครั้ง และให้คนนอกเข้าไปทำกิจกรรมได้ อาทิ เลี้ยงอาหาร บริจาค กิจกรรมสันทนาการ ตามมาตรการควบคุมโรคของสธ. แต่จำกัดเวลาทำกิจกรรมไม่เกิน 1 ชั่วโมง ลดการสัมผัสตัวผู้สูงอายุให้น้อยที่สุด เลี่ยงการกอด เสิร์ฟอาหารเองไม่ได้ และให้จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแทนในห้อง โดยจะมีการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังอย่างเข้มข้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, hooninside

-ก.อุตสาหกรรม รับรองเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 2 รายแรกของไทย จากลำพูนและชุมพร ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์innnews

-ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ระบุ การผ่อนปรนเฟส 5 วันแรก ทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์tnnthailand

-CP ผลิตหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 6.5 ล้านชิ้น ส่งให้รพ. 634 แห่ง และแจกจ่ายแล้วกว่า 5.8 ล้านชิ้น ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยวันละ 1 แสนชิ้น หรือประมาณเดือนละ 3,000,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.การเปิดเรียนวันแรก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ acnews

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และผอ.โรงเรียนพิบูลเวศม์ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม โดยสธ.ประเมินโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3.3 หมื่นแห่ง พบมีความพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ และได้ตั้งจิตอาสา “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” จังหวัดละ 2 คน ร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงโควิด 19 ในโรงเรียน พร้อมประเมินและรายงานผลให้ สธ. - ศธ. รับทราบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ มีนักเรียนกว่า 3,000 คน มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งออนแอร์ ออนไลน์ และออนไลน์ พร้อมทั้งฝากครูช่วยดูแลไม่ให้เกิดกรวมตัวเป็นกลุ่มในช่วงพักกลางวันมากนัก หากพบนักเรียนมีไข้สูงให้ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาประเมินสถานการณ์ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังไม่พบปัญหาโรงเรียน ทั้งนี้ สพฐ.จะใช้การดำเนินการกรณีพบเด็กติดเชื้อภายในโรงเรียนของ จ.อุดรธานี เป็นโมเดล เนื่องจากมีการวางมาตรการด้านสุขภาพอย่างละเอียด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดอปท. เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาสังกัด อปท.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, innnews,

## ประเด็นข่าว

77kaoded, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, nationtv, mthai)

-บรรยาการเปิดเรียนวันแรกทั่วประเทศ พบว่า ผู้ปกครองเดินทางมาส่งและให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน เว้นระยะห่างตามที่สถานศึกษากำหนด ก่อนเข้าโรงเรียนมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ขณะที่โรงเรียนได้ประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนให้นักเรียนเว้นระยะห่างทางสังคมให้มาก ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่จำกัดจำนวนนักเรียนลงครึ่งหนึ่ง สลับกันมาเรียน และเรียนออนไลน์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv.

-จ.นราธิวาส มีเด็กนักเรียนกว่า 100 คน ยังตกค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากผู้ปกครองทำงานรับจ้างกรีดยาง-สวนปาล์ม โรงเรียนแก้ปัญหาโดยสอนออนไลน์

### 2.มาตรการรองรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, workpointtoday, innnews, thestandard, tnthailand, จส.100)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงมาตรการให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้วันละ 200 คน ว่า คนที่จะเข้ามาแบ่งเป็น 11 กลุ่ม คือ 1.คนที่มีสัญชาติไทย 2.นายกฯ อนุญาตให้เข้ามา หรือแขกของรัฐบาล 3.คณะทูต 4.การขนส่งสินค้าตามความจำเป็นตามแนวชายแดน 5.กลุ่มควบคุมยานพาหนะ กัปตัน แอร์โฮสเตรส หรือคนทำงานสายการบิน คนส่งของคาร์โก้ 6.คู่สมรส บิดา มารดาหรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย 7.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบสำคัญ มีบ้านอยู่ 8.ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 9.นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีบิดามารดาอายุได้ และมหาวิทยาลัยมีที่พักให้ 10.คนที่จะเข้ามาเสริมความงาม รักษาพยาบาล แต่ต้องไม่ป่วย covid และ 11.คนที่มีข้อตกลงพิเศษ มารยะสั้น ติดต่อธุรกิจ และกลับ สำหรับมาตรการรองรับ คือ 1.แยกกัก เมื่อตรวจพบว่าป่วยให้นำตัวเข้ารพ.ทันที 2.กักกัน เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ทั้งกักตัวอยู่บ้าน, สถานที่รัฐจัดให้ หรือรักษาอาการป่วยที่ถูกกักตัวในรพ. และ 3.คุมไว้สังเกต ใช้กับกลุ่มนักธุรกิจที่มารยะสั้น 2-3 วัน ไม่ต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่ต้องมีระบบตรวจสอบ และต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ประกบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-ด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศรัฐประเศ จ.สระแก้ว คัดกรองเข้มวิศวกรรัสเซียเข้าไทยรายแรกได้รับผ่อนคลายเฟส 5

### 3.นักท่องเที่ยววันหยุดยาว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77kaoded, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5

-ผวจ.เพชรบูรณ์ ทวีหรือมาตรการคัดกรองควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ค. และ 25-28 ก.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วจำนวนมาก หลังจาก นพ.ชัยวัฒน์ ทองไทม์ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ กังวลว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว 10,000 คนต่อวัน โดยขอให้อำเภอเขาแก้วช่วยบูรณาการเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นเข้ามาช่วยเสริม

### 4.Travel Bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยความคืบหน้า Travel Bubble ว่า หลังสถานการณ์ในไทยดีขึ้นตามลำดับ มั่นใจว่าขณะนี้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีหลายประเทศที่เปิดให้คนไทยไปท่องเที่ยวได้ เช่น EU แต่ยังมีติดปัญหาว่าประเทศที่จะทำ Travel Bubble กับไทยมีความพร้อมและยอมรับในเงื่อนไขของเราได้หรือไม่ ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องหารือกับสธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในเดือน ส.ค.หรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า การรับนักท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะหลายประเทศยังมีโควิด-19 ระบาดมาก รวมทั้งต้องดูความพร้อมแต่ละพื้นที่ที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ส่วนนักธุรกิจ จะอนุญาตให้เข้ามาก่อนเพราะมีจำนวนไม่มากและควบคุมได้ โดยต้องขออนุญาตผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.การต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการอนุญาตจะพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ สำหรับประเทศที่ยื่นความจำนง Business bubble กับไทย ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮองกง และจีน นักธุรกิจจากจีนจะพิจารณาเป็นรายกรณี และนักธุรกิจต่างชาติที่เขาต้องการเดินทางเข้าไทยต้องรับเงื่อนไขที่ต้งไว้ได้ ถึงจะพิจารณาอนุมัติให้เข้ามา

### 5.เตรียมจัดการแข่งขันมวย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, innnews, workpointtoday)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า สนามมวยสามารถจัดการแข่งขันโดยไม่มีคนชม เพราะความเสี่ยงอยู่ที่กองเชียร์ หากจะมีการจัดแข่งขันจะต้องหารือกับก.การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรการต่างๆ ก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-นายทศเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท. คาดว่า มวยไทยจะกลับมาแข่งขันได้วันที่ 3 ก.ค.นี้ จากการที่ ก.การท่องเที่ยวฯ ประกาศให้โปรแกรมเตรียมจัดการแข่งขันมวยได้ โดยให้ยึดใช้คู่มือและเกณฑ์การแข่งขันเป็นแนวทางปฏิบัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามโพสต์

-นายวิบูลย์ จำปาเงิน ผอ.สำนักงานกีฬามวย เปิดเผยว่า ศบค.ชุดใหญ่อนุญาตให้จัดแข่งขันมวยได้ และรมว.การท่องเที่ยวฯ เช่นหนังสืออนุมัติแล้ว ยืนยันรายการ 'ศึกจ้าวมวยไทย' ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย วันเสาร์ 4 ก.ค. นี้ สามารถจัดได้

### 6.เตรียมเปิดสถานบันเทิง

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, innnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการลงทะเบียนไทยชนะ โดยผู้ประกอบการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นระยะต้องลงทะเบียนกิจการร้านค้าในแพลตฟอร์มไทยชนะให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจะปรับวิธีการตรวจประเมินและให้คำแนะนำกิจการร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และเข้าไปช่วยดำเนินการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, nationtv.)

-ผู้ช่วยผบ.ตร. และ ตัวแทนสำนักอนามัย กทม. ร่วมประชุมการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 กับตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านเกมส์ อินเทอร์เน็ต ในเขตพื้นที่ป.ช.น. กว่า 200 คน ทำความเข้าใจ 4 ประเด็น คือ สถานบริการต้องถูกต้องตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมโรค ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายความมั่นคง และตำรวจ ต้องออกตรวจตราสถานประกอบการ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการตักเตือนก่อน หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายจะมีคำสั่งให้หยุดชั่วคราวเพื่อดำเนินการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไข จะนำเรื่องส่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์

-พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะนำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงย่านทองหล่อ หลังจากเปิดให้บริการวันแรก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายเจนวิทย์ ผลศักดิ์ ผู้ช่วยสสอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการบาร์เบียร์ ในซอยบิณฑบาต หน้าวัดหัวหิน พร้อมประชุมผู้ประกอบการร้านบาร์เบียร์กว่า 200 ร้าน เพื่อบันทึกทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

### 7.การจัดหายาแรมเดซิเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, tnthailand, nationtv, mcot, thaiPBS)

-สหรัฐฯ ส่งยาแรมเดซิเวียร์มากกว่า 500,000 ชุด เป็นปริมาณเกือบทั้งหมดที่ผู้ผลิตมีอยู่ขณะนี้  
-เยอรมนี มียาแรมเดซิเวียร์ ส่งฟรีไปเพียงพอที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ  
-เกาหลีใต้ เริ่มแจกจ่ายยาแรมเดซิเวียร์ ที่ได้รับบริจาคจาก กิเลียด ไชเอนเซส อิงค์. และมีแผนเจรจาเพื่อซื้อเพิ่มในเดือน ส.ค.นี้ ถือเป็นประเทศแรกที่เปิดเผยแผนการเจรจากับกิเลียดในการซื้อยาแรมเดซิเวียร์

### 8.ออสเตรเลียพบติดเชื้อในสถานที่กักกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100

-ออสเตรเลีย กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ที่ขานเมืองทางเหนือของนครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ซึ่งมีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. โดยการระบาดครั้งนี้เกี่ยวข้องกับพนักงานโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งบางคนละเลยมาตรการทางสาธารณสุขทำให้ติดเชื้อและแพร่กระจายไปสู่คนอื่น

### 9.การพัฒนาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA หลังจากฉีดให้กับลิงทดลองครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิ.ย. ว่า ต้องรอประมาณวันที่ 8-9 ก.ค. จึงจะรู้ผล แต่การทดลองฉีดในหนูทดลองที่ดำเนินการพร้อมๆ กัน พบว่าหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ได้ผลดี หากผลเข็มที่ 2 ในลิงออกมาดี ต้องหาหรือกักบอย. เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการผลิตวัคซีน รวมทั้งดูมาตรฐานการผลิตของโรงงานที่ส่งจองไว้ที่ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ต้องเขียนโครงการทดลองในคนให้ชัดเจน และต้องมีคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาข้อมูลวิทยาศาสตร์และการออกแบบการทดลอง รวมทั้งการดูแลอาสาสมัครด้วย กระบวนการผลิตวัคซีนของประเทศไทยล่าช้ากว่าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพราะงบประมาณและกระบวนการตัดสินใจค่อนข้างล่าช้า การทดสอบในมนุษย์คาดว่าจะประมาณเดือน ต.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, แนวหน้า

-บอร์ดวัคซีนชาติ เห็นชอบออกระเบียบสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ผลิตวัคซีน และเพิ่มโอกาสการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ตลอดจนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เป็นระเบียบที่ใช้กับวัคซีนทุกชนิดที่ผลิตและขึ้นทะเบียนในประเทศ ซึ่งหลังจากนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติต้องหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมออกแนวทางด้านต่างๆ เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณวัคซีนที่ต้องการใช้ การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มประชาชนที่ต้องได้รับวัคซีน เพื่อนำมาบริหารจัดการได้ทันทีหลังการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ประสบความสำเร็จ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สำนักข่าวไทย, JS100, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, tnthailand, sanook, nationtv, newtv, thebangkokinsight, XinhuaThai)

-สหรัฐฯ มีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 47,000 ราย ในวันอังคาร ถือเป็นการเพิ่มสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเตือนว่า ในไม่ช้าจำนวนอาจเพิ่มขึ้นเกิน 1 แสนรายต่อวัน นอกจากนี้ยังพบนักโทษกว่า 1,000 รายในเรือนจำซานควอนติน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ป่วยโรคโควิด-



## ประเด็นข่าว

- เกาหลีใต้** พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียนครั้งแรก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาติดเชื้อ 2 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน โดยคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้อง อีกคนเป็นนักเรียนต่างห้องแต่เชื่อว่าอาจใช้ยืมร่วมกัน
- เกาหลีเหนือ** เปิดสถานศึกษาแล้ว แต่ยังห้ามการรวมตัวในที่สาธารณะ และบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
- เวียดนาม** จะระดมทรัพยากรเพื่อเร่งคิดค้นวัคซีนโควิด-19 หลังจากวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเองมีผลทางบวกในการทดลองกับสัตว์
- แอฟริกาใต้** ยอดผู้ป่วยเกิน 150,000 ราย รมต. กังวลว่าอาจต้องปิดเมืองอีก
- ฟิลิปปินส์** บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเมืองเซบูต่ออีก 2 สัปดาห์ หลังมีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
- แคนาดา** ขยายคำสั่งห้ามชาวต่างชาติทุกคนยกเว้นชาวอเมริกันเข้าประเทศจนถึง 31 ก.ค. และขยายเวลากักตุนอาการผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ
- อังกฤษ** พบอัตราเด็กติดเชื้อโควิด-19 สูงกว่าปกติในเลสสเตอร์
- จีน** กรุงปักกิ่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ใน 5 ชุมชน หลังจากไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยวันที่ 1 ก.ค. มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้นเพียง 3 ราย ทำให้เกิดความหวังว่ากรุงปักกิ่งอาจควบคุมการระบาดได้แล้ว
- อินโดนีเซีย** พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,293 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 56,385 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 71 ราย ผู้เสียชีวิต 2,876 ราย และรักษาหายแล้ว 24,806 ราย ได้ปูพรมตรวจโควิด-19 บนเกาะชวา
- อินเดีย** เปิดตัวรพ.สนาม ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมเตียงกระดาษแข็งกว่า 10,000 เตียง
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 10,609,665 ราย ผู้เสียชีวิต 514,448 ราย หายป่วยแล้ว 5,817,869 ราย สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุด ตามด้วยบราซิลและอินเดีย

### **บรรจุ ชรก. รุนโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายชาติชาย เจริญรัตน์ ประธานสหพันธ์แบคคอปฟิศ สธ. เปิดเผยว่า เวลา 10.00 น. วันนี้ (2 ก.ค.) จะเดินทางไปที่รัฐสภา และช่วงบ่ายจะไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ขอให้บรรจุสายสนับสนุนบริการในสถานการณโรคโควิด 19 เพิ่มเติมจาก 24 สายงานวิชาชีพ และขอยกเลิกมติกรม.เรื่องการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ และปัญหาความก้าวหน้าในตำแหน่งของสายสนับสนุนบริการและลูกจ้างทุกประเภท โดยจะไปพร้อมกับชมรมลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ชมรมนักสังคมสงเคราะห์พศ./รพท. กลุ่มเจ้าพนักงานประเภททั่วไป 17 สายงาน และเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการบรรจุเพียง 24 สายงานวิชาชีพไม่เป็นธรรมและสร้างความแตกแยกเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุนบริการและสายวิชาชีพอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานจริงในสถานการณโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, เดลินิวส์

-บุคลากร สธ. ในนามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการบรรจุ ชรก. รุนโควิด 19 ทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึง รมว.สธ. ให้ทบทวนการบรรจุ เนื่องจากมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับโควิด 19 แต่ได้บรรจุ และการบรรจุครั้งนี้ไม่มีการสอบจึงควรลดสิทธิอื่นๆ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ผ่ากให้ผู้ตรวจราชการฯ ชี้แจงกับบุคลากร โดยคนที่ยังไม่ได้บรรจุขอให้มีการเยียวยาโดยใช้ตำแหน่งว่าง และขอให้ฝ่ายสนับสนุนอย่าหยุดงานเพราะประชาชนจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การบรรจุ ชรก.ครั้งนี้ใช้สถานการณโรคโควิด 19 เป็นวัตถุประสงค์หลัก มีการกำหนดคุณสมบัติชัดเจน และตั้งคกก.พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการบรรจุ อย่างไรก็ตาม ได้รับฟังข้อเรียกร้องของทุกฝ่าย และพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามมติ ครม. และคปร. และดำเนินการตามขั้นตอน ยืนยันว่าไม่มีกรณีเด็กเส้นใส่ชื่อมาภายหลัง เพราะมีการตรวจสอบทั้งหมด โดยมีศูนย์รับเรื่องต้องเรียนกรณีการบรรจุข้าราชการ ซึ่งมีนายสรรเสริญ นามพรหม เป็นผอ.ดูแล

### **ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวระหว่างการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้ตรวจราชการฯ สาธารณสุขนิตเทศก์ นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับการผ่อนปรนเฟส 5 ว่า การควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้เพราะความสามัคคีที่ท่ามาตลอด อยากให้เกิดความสงบ สามัคคีใน สธ. การเชิญ นพ.ชาญชัย จันทรรวัชชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น มาหารือหลังจากถูกย้ายมาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเพราะเป็นห่วงและต้องการช่วยเหลือ ส่วนกรณี นพ.อภิชาติ รอดสม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แม้จะรู้จักแต่ในฐานะรัฐมนตรี ไม่ได้ปกป้องใคร ส่วนในอ.ก.พ.ก็มีกรรมการเป็นคนนอกทั้งนั้น เพราะฉะนั้นความเป็นธรรมเกิดขึ้นแน่นอน

### **ไขหวัดหมู G4**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสาธารณสุขรัฐประชาชนจีน ตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ G4 EA H1N1 หรือ G4 ในสุกร ว่า กรมฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคและมีการสุ่มหาเชื้อในภาคปศุสัตว์มาโดยตลอด ประเทศไทยยังไม่พบเชื้อ G4 ในสุกร และขณะนี้ยังไม่มียารักษาการแพร่ระบาดของเชื้อ G4 จากสัตว์สู่คน จึงยังไม่จำเป็นต้องกังวล ขอให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์สุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บริโภคอาหารปรุงสุกและรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, one31)

## ประเด็นข่าว

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ พบว่า ไข้หวัดใหญ่ G4 มีลักษณะเฉพาะ ผสมควรรวมทั้งสายพันธุ์ที่พบในยุโรป และนกในเอเชีย ควบกับไข้หวัดใหญ่ H1N1 จากทวีปอเมริกาเหนือ มีไข้หวัดใหญ่จากนก คน และหมู ซึ่งต้องจับตาเพราะเชื้อเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการ การควรรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับ สธ. ในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ G4 จากจีน เบื้องต้นหากพบการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรง ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานกรมควบคุมโรค เพื่อทำการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป

### กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น, สยามรัฐ

-พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน ยื่นเอกสารเสนอร่าง พ.ร.บ. พืชยาเสพติดให้คุณภาพทางการแพทย์ พ.ศ. .... ต่อ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง หลังจากก่อนหน้านี้เคยยื่นแล้วแต่ติดปัญหาเรื่องรายชื่อ โดยเห็นว่าปลายปี 2563 องค์การสหประชาชาติอาจถอนกัญชาออกจากยาเสพติด ประเทศไทยควรเตรียมกฎหมายรองรับให้กัญชาเป็นพืชควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และประชาชนจะได้ปลูกเป็นพืชสวนครัวใช้สำหรับป้องกันรักษาโรคและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ด้านนายศุภชัย ระบุ ที่ผ่านมามีพรครุฎมิใจไทยได้ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาสำหรับรักษาโรคทางการแพทย์ได้ โดยร่างดังกล่าวส่งถึงรัฐบาลแล้ว และอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ

### กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, นสพ.มติชน

-กลุ่มตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสุราแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือที่สธ. โดยมี นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สคอ. เป็นผู้รับหนังสือ โดยขอให้เลื่อนการพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์ สกู๊ปแนวหน้า

-กล่าวว่า สำนักข่าว Public Radio International ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุในอเมริกา เผยแพร่บทความว่าด้วยกฎหมายแปลกของไทย คือ ห้ามโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งที่เป็นพฤติกรรมปกติที่ทั่วโลกทำในการชวนเพื่อนฝูงมาสังสรรค์ โดยปัญหาของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ไม่ได้มีเฉพาะมาตรา 32 เท่านั้น ยังมีมาตรา 26 เกี่ยวกับผู้ผลิตและนำเข้า, มาตรา 27 สถานที่ห้ามขาย, มาตรา 31 สถานที่ห้ามดื่ม, มาตรา 30 วิธีการที่ห้ามขาย ซึ่งประกาศนี้ผ่านกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว รอเข้าสู่ที่ประชุมนโยบายและให้นายกฯ ลงนาม สรุปโดยรวมคือห้ามขายออนไลน์ ซึ่งถ้าผ่านจะส่งผลกระทบอย่างมาก

### สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาฯ สปสช. เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรปลอดภัย อบต.คลองนกรทะเล อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และลดสารปนเปื้อนในผัก

### ข้อควรระวังในการใส่ฟันปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ, มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ผู้ที่ใส่ฟันปลอมควรระมัดระวัง ไม่เคี้ยวอาหารที่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป ควรทำความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน โดยใช้แปรงสีฟันขนนุ่มร่วมกับยาสีฟันหรือสบู่ ถอดแช่ในน้ำสะอาด ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน หากฟันปลอมชำรุด แตก หัก หลวม หลุดง่าย ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อแก้ไข ไม่ควรซ่อมหรือแก้ฟันปลอมด้วยตนเอง ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจฟันและตรวจเช็คสภาพฟันปลอม รับการรักษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันปลอมอย่างถูกวิธี

### แอปพลิเคชันตำรายาของประเทศไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ แนวหน้า, thailandplus, สำนักข่าวอินโฟเควสท์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 (2020) และ Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 Supplement 2020 ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในระบบ Android และเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด <https://bdn.go.th/tp/#home> ได้รับความสนใจอย่างมาก โดย Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 เป็นตำรายาที่อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของยาแผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยา Antibacterial, Antimalarial (Antiprotozoal) และ Anti-emetic รวม 128 มอโนกราฟ และกลุ่มยา Biological products ที่ประกอบด้วย Human Blood and Blood Products, Antisera และ Vaccines รวม 73 มอโนกราฟ และภาคผนวก อีก 142 เรื่อง ส่วน Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 Supplement 2020 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของยาพัฒนาจากสมุนไพร 2 มอโนกราฟ ได้แก่ สารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น และปรับปรุงภาคผนวก เช่น การตรวจโลหะหนักในยาสมุนไพร สารตกค้างที่เป็นยากำจัดศัตรูพืช ให้มีวิธีทดสอบที่ทันสมัยและมีข้อกำหนดที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

### ยาเสี่ยสาว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, ข่าวสด

## ประเด็นข่าว

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยาเสียสาว คือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรม คุกคามทางเพศหรือการมอมยาผู้อื่น มักจะใช้กลุ่มยานอนหลับหรือยาระงับประสาท มีคุณสมบัติ คือ ออกฤทธิ์เร็วหลังใช้ไม่เกิน 30 นาที ละลายได้ดีในน้ำ ง่ายต่อการผสมในเครื่องดื่ม เกิดอาการเคลิ้มสุขคล้ายดื่มแอลกอฮอล์ มึนงง ง่วงซึม ไม่มีสติ หรือสลบ เสียความทรงจำชั่วขณะ หากใช้ในปริมาณมากร่วมกับยานอนหลับ หรือใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่นๆ หรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ผู้ถูกวางยาเสียชีวิตได้

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี แนะนำกลุ่มนักเที่ยวโดยเฉพาะผู้หญิงให้ระมัดระวังตัวเอง อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า หลีกเลี่ยงการเสพยาและสารเสพติด ไม่รับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า สังเกตตัวเองหรือคนใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติต้องรีบพาตัวเองหรือคนใกล้ชิดไปรพ.

### โครงการ To be number one

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

-นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 1.ค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2.จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีและดี 3.จัดกิจกรรมให้กลุ่มสมาชิกเข้าใจว่าสามารถเป็น IDOL ได้โดยไม่ต้องเป็นดารา 4.สร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 5.สร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม พร้อมทั้งขอบคุณกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนบุคลากร องค์กรความรู้ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการคัดกรองโรคก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

### ข่าวปลอมโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, js100

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความประเด็น ผักควาตองรักษาโรคมะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันได้

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความประเด็น รักษาโรคมะเร็งด้วยการกินหัวไต้ดินของว่านสบู่เลือดคงเหลือ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

